

ม.พะเยา ทรนรงค์นิสิตใช้จักรยาน ชีได้ 2 ต่อ ลด

อุบัติเหตุรุนแรงและออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ



นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต่อกรณีที่รัฐบาลจะเพิ่มมาตรการในการความปลอดภัยด้านการจราจร ว่า นับเป็นเรื่องที่ดีซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยากับมาตรการการดูแลความปลอดภัยของการจราจรในมหาวิทยาลัย มี 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการเกี่ยวกับคนและระบบ ในด้านมาตรการเกี่ยวกับคนนั้น ได้จัดโครงการปลูกฝังวินัยจราจรการใช้รถและถนนร่วมกันให้กับนิสิต ภายใต้คำขวัญ “รักครอบครัว รักตัวเอง อย่าเป็นอะไรไปก่อนวัยอันควร” โดยรณรงค์ให้นิสิตนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังหรือครอบครัว การมีน้ำใจในการใช้ถนนร่วมกัน ส่วนมาตรการด้านระบบนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งเส้นทางรถจักรยานยนต์ ทั้งทางรถยนต์ จักรยานยนต์ และทางเดินรถจักรยาน พร้อมนี้ได้รับรณรงค์ให้นิสิตหันมาใช้รถจักรยานมากขึ้นเพื่อเป็นการออกกำลังกายและลดความรุนแรงหากกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมจักรยานจำนวนหนึ่งไว้สำหรับนิสิตยืมใช้ปั่นในการออกกำลังกายรวมถึงใช้เพื่อการไปเรียน

“ทางมหาวิทยาลัยจัดทำเลนจักรยานเพื่อสนับสนุนให้นิสิตหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ซึ่งการปั่นจักรยานนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุยังเป็นการออกกำลังกายที่ดี ทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยก็เอื้อต่อการปั่นจักรยานอีกด้วย ส่วนของการใช้จักรยานยนต์ก็จัดให้มีการขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์ไว้ทุกคันที่มาจอดหน้ามหาวิทยาลัยทำให้ตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์ แต่จะจัดให้มีรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบริการบุคลากรและนิสิต โดยจะมีการมาตรการดูแลความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งการตรวจสภาพรถยนต์เป็นระยะ ประเมินการให้บริการของคนขับอย่างสม่ำเสมอ และมีสภานิสิตตรวจสอบการขับขี่ของคนขับเป็นระยะ โดยรถสวัสดิการดังกล่าวจะให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30-21.00 น.ของทุกวัน หากช่วงไหนมีสอบซึ่งการใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น มหาวิทยาลัยก็จะบริหารจัดการเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมทั้งคุมเข้มเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการของรถสวัสดิการด้วย” นายวุฒิชัยกล่าว นายวุฒิชัยกล่าวด้วยว่า อนาคตมหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมจัดหางบประมาณในการจัดหาจักรยานเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการยืมใช้ของนิสิต และจะรณรงค์ให้นิสิตหันมาใช้จักรยานในการสัญจรเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ปั่นเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น ซึ่งการใช้จักรยานนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย